

Ông Assange hiện trú ẩn trong đại sứ quán Ecuador ở Luân Đôn



Ngày 17/8/2012, tin tức về việc Julian Assange, trú ẩn tại đại sứ quán Ecuador đã có cảnh gác cửa tại Luân Đôn. Ngày 17/08/2012. Julian Assange trú ẩn tại đây từ tháng 6/2012
Reuters

Các nhà ngoại giao Anh và Ecuador hôm nay 17/08/2012, tiếp tục thông tin họ đã tìm ra một lối thoát cho về Julian Assange, đang bắt Anh quy t tâm d n đ sang Th&y Đ&n.

Tác Giả: Th&y My

Thứ Sáu, 17 Tháng 8 Năm 2012 09:24

Ông Assange hiện trú ẩn trong đại sứ quán Ecuador ở Luân Đôn, và sẽ phải ngừng sáng lập WikiLeaks và ngừng hoạt động dù đã được Quito cho phép.

Khoảng hai chục cảnh sát Anh tiếp tục canh gác trước tòa nhà đại sứ quán Ecuador, đã trở thành một nhà tù tạm thời cho ông Assange kể từ ngày 19/6 đến nay. Hai chiếc xe cảnh sát đậu ở ngoài trước cổng đó, bên cạnh là hàng rào ngăn chặn Julian Assange qua đêm tại chỗ canh chừng.

Nếu ông Assange phải rời khỏi khuôn viên tòa đại sứ, ngay lập tức ông sẽ bắt giữ theo lệnh truy nã của Thủ tướng liên quan đến một vụ cáo buộc hãm hiếp và tống tiền công tình dục, mà ông vẫn chối bỏ. Tuy vậy ông vẫn có thể liên lạc với gia đình và phát biểu công khai vào Chủ nhật tại « vào lúc 14 giờ GMT, trước đại sứ quán », đúng hai tháng sau ngày ông chạy vào đây ẩn náu.

Hôm qua ngay sau khi Quito tuyên bố cho Julian Assange được tiếp xúc với chính trị, Luân Đôn đã cảnh báo là sẽ không chấp nhận yêu cầu thông hành, và việc ông được tiếp xúc không làm thay đổi gì đối với thẩm phán của tòa.

Tuy vậy Ngoại trưởng Anh William Hague hiện có vẻ không muốn dùng biện pháp cho cảnh sát xâm nhập vào tòa đại sứ, mà theo ông đã được đề xuất năm 1987 của Anh cho phép.

Trước thái độ không khoan nhượng của Anh, Ecuador tìm kiếm sự ủng hộ từ các nước Nam Mỹ. Quito đã mời các Ngoại trưởng thuộc Liên hiệp các quốc gia Nam Mỹ (Unasur) họp tại Guayaquil Chủ nhật để xem xét tình hình. Ecuador cũng tính đến việc đưa vụ án ra Tòa án Công Lý Quốc tế (CIJ).

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh nói rằng sẽ làm việc với Ecuador để tìm cách giải quyết êm đẹp.

Báo chí Anh hôm nay đưa ra nhiều kịch bản cho việc đào thoát của ông Assange, trong đó không có được gì về pháp ngoại giao.

Nếu bạn đi bằng xe hơi và đi siêu thị, thì ông bạn có thể bắt đầu sân bay. Còn nếu bạn trong một container đóng dấu « ngoại giao » ? Một câu hỏi từ Nigeria đã từng bắt đầu trong hoàn cảnh thông tin, hiện nay vẫn phải bắt đầu X quang.

Chỉ còn cách Ecuador chấp nhận cho ông Assange theo cách ngoại giao hay đi đến Liên Hiệp Quốc. Nhưng vì đã có lệnh bắt, Quito vẫn phải tôn trọng luật pháp Anh, và Scotland Yard đã từng bắt giữ nhà ngoại giao như thế.